

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๘๔๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต.
เป็นกรณีพิเศษ

เรียน เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นกรณีพิเศษ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดให้สมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ซึ่งสามารถสืบค้นเอกสารได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” และ หัวข้อ “ระบบอินทราเน็ต”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.)

โทร. ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖ ต่อ ๑๒๐๔

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ ๘๑๔๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน
ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ

เรียน ร.อ.ส.ด. ทน.ผต.ส.ด. ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ส.ด.

ตามหนังสือ กจ. ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส.ด.
โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ส.ด. ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นกรณีพิเศษ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง นส.ช.พ. จำนวน ๑ อัตรา
โดยกำหนดให้สมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ ถึง กจ. ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม กจ. อาคาร ๔ ชั้น ๒
ซึ่งสามารถสืบค้นเอกสารได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” และ หัวข้อ “ระบบอินทราเน็ต”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

ร.อ.ส.ด.

ประธานกรรมการคัดเลือกฯ



ประกาศ

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ารับการศึกษาคัดเลือกเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ารับการศึกษาคัดเลือกเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดให้สมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และจัดส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาประเมิน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการศึกษาประเมิน

กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาประเมินต้องเข้ารับการศึกษาประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อนึ่ง หากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกรายใดไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ทำหนังสือ ทักท้วงโดยชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้ารับการศึกษาคัดเลือกที่เกี่ยวข้องยื่นต่อประธานกรรมการคัดเลือกฯ ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หากไม่ยื่นทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าได้เห็นชอบรายชื่อตามประกาศข้างต้นและไม่ประสงค์จะทักท้วงใดๆ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้เข้ารับการศึกษาประเมินรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข วิธีการตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกาศกำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ
 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นายกรีธา จินดาวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๒	นางคนารัตน์ มงคลรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๓	นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
๔	นายธรรณกร ศิรินพวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๕	นายธงฉาน สุวรรณรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
๖	นายนิรันดร์ ทองคุปต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๗	นายบัณฑิต รอดมาก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
๘	นายบุญฤทธิ์ สิริกุลโสภรณ์	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
๙	นางปรียา เกิดก่อ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๑๐	นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑	นางสาวมารีแย บือราเฮง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๑๒	นางสาวละม่อม พรหมปลอด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๑๓	นายวิทวัส จูห้อง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔	นายโยธิน เตือนจำรูญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๕	นายสมคิด ทองเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
๑๖	นายสุริยะ หินเมืองเก่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
๑๗	นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
๑๘	นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม (รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส)
๑๙	นางสาวอัจฉิมา จันทรมุกดานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส)
๒๐	ว่าที่ ร.ต.อัศวิน ดวงดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
๒๑	นายอาทิตย์ ศิริศักดิ์วัฒนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ๒๕๗

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๒
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. ข้อเสนอแนะในการเข้ารับการประชุม

- ๓.๑ ให้ผู้เข้ารับการประชุมไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกำหนดเวลาเข้ารับการประชุมอย่างน้อย ๓๐ นาที
- ๓.๒ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ